



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๕๑๗ - ๘

ที่ กจ ๐๗๓๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำหนักร้อยละ ๖ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดคือจำนวนบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกค่านิยมที่ดีเพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเกินร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละเพิ่มเติม โดยมีมาตรการในการดำเนินการคือ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดแนวทางให้ข้าราชการในสังกัดทุกคน เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ สำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักปฏิบัติธรรมส่งให้กองกลางส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณานุญาตให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนผลัดเปลี่ยนกันไปเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (ในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการและไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ

๒. ข้าราชการที่ไปอบรมปฏิบัติธรรมตามข้อ ๑ แล้ว ให้จัดทำบันทึกรายงานผลการอบรมปฏิบัติธรรมพร้อมหนังสือรับรองหรือสำเนาฉบับที่รับได้จากสำนักปฏิบัติธรรม โดยเสนอผ่านต้นสังกัดตามลำดับชั้น ให้แก่กองกลาง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพรรัตน์ บุญจิวัดหนานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ